

“บรรหาร” นำคณะ วตท.10 ร่วมมือ ก.เกษตร ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบ การเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.สระแก้ว ชู 3 กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรในโรงเรียน บ้านเกษตรสมบูรณ์ หวังสร้างชุมชนเกษตรให้พึ่งพาตนเองได้ยั่งยืน

นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ในฐานะประธานคณะนักศึกษาผู้บริหาร ระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 เปิดเผยระหว่างการเดินทางเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว และคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานครอบคลุม ทั้งการเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐ ไม่ใช่การช่วยแบบ สังคมสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน รวมถึงต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ศึกษาต่อถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยคาดหวังว่าบางส่วนจะสามารถ กลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนพัฒนา 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่แผนงานระยะเร่งด่วน ประกอบด้วยกิจกรรมด้าน การเกษตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรม 3 ส่วนหลัก คือ 1) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ทางเลือกใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร 2) เกษตรใน โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำแปลงตัวอย่างในลักษณะผสมผสาน โดยให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ มีเป้าหมายขยายผลไปยังผู้ปกครองต่อไป และ 3) บ้านเกษตรสมบูรณ์ เป็นการบูรณาการ การเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในบริเวณบ้าน เพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงปรับปรุงให้มีการ จัดการภายในบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมหลัก ได้มีการบูรณาการกิจกรรมด้านการเกษตรของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าไว้ด้วยกัน อีกส่วนหนึ่งคือ กิจกรรมเร่งด่วนด้านการศึกษา เพื่อให้ นักเรียนและชาวบ้านมีโอกาสแสวงหาความรู้ที่ทัดเทียมกับคนเมือง ผ่านโครงการปลูกปัญญาด้วยการติดตั้ง เคเบิลทีวีเครือข่ายทิวทัศน์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนบ้านโคกไพล เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมให้แก่ชุมชน

ส่วนแผนงานระยะกลาง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไพลให้มีโอกาสเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัย โดย วัตถุประสงค์ 10 ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 6 เดือนแรก เป็นเงิน 184,900 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,048,300 บาท ทั้งในส่วนของการให้ทุนการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการสอน และค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้น สร้างระบบชลประทานที่ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เช่น การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ สำหรับแผนงานระยะยาว จะเป็นการแก้ไขปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมแบบบูรณาการ รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรในบางหมู่บ้านรวมกลุ่มวางแผนการผลิตและจัดการน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี

สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ นั้น เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการตั้งแต่เริ่มต้น อาทิ การประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่อาสาเกษตร การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกรายครัวเรือน การรับสมัคร/คัดเลือกครัวเรือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดอบรมทั้งในส่วนของศูนย์เรียนรู้ การเกษตรผสมผสานฯ เกษตรในโรงเรียน บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตลอดจนมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปดำเนินงานตามกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐติดตามนิเทศงาน ให้คำปรึกษาในแต่ละกิจกรรมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลสภาพเศรษฐกิจก่อนและหลังโครงการ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนในระยะยาวด้วย

ทั้งนี้ ความเป็นมาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เริ่มต้นจากคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานรุ่น ได้เดินทางไปประชุมและดูงานที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อช่วงปลายปี 2553 พบว่าจังหวัดสระแก้วมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมในด้านการเกษตรและมีแหล่งน้ำขนาดกลางที่ใช้ในด้านการเกษตรหลายแห่ง แต่ยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวได้ไม่มากนัก เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก มีการทำการเกษตรด้านอื่นๆ บ้าง เช่น การปลูกไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ สำหรับรายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าระดับความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เล็กน้อย เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในภาคกลาง และเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ คณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 จึงได้มอบให้จังหวัดสระแก้ว เสนอความต้องการในการพัฒนาจังหวัดไปให้ วัตถุประสงค์ 10 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการสนับสนุน ต่อมาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตร) โดยมีแผนพัฒนา 3 ระดับและรายละเอียดดังที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป